

## ไทย - อินโดฯ - มาเลเซีย จับมือเปิดตลาด RRM ส่งมอบจริง 100% การยางฯ เร่งพัฒนากระบวนการซื้อ - ขายราคายุติธรรม เปิดโอกาสสถาบันเกษตรกร เข้าขายยางในตลาด

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยจับมือเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ( RRM) กับอินโดนีเซียและมาเลเซียพร้อมกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางฯ หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาระบบตลาดด้วยการสร้างตลาดที่มีความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ - ผู้ขาย และมีการส่งมอบจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมในตลาดแห่งแรกของ 3 ประเทศผู้ผลิต

นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เผยว่า การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปิดตลาดพร้อมกันไปในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นั้นตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีไตรภาคียาง ( International Tripartite Rubber Council : ITRC) ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อกำหนด ระเบียบการซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกันโดยคุณภาพสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐาน Green book ส่วนยางแท่ง (Technically specified Rubber: TSR) ใช้มาตรฐานสากลในการควบคุมคุณภาพนอกจากนี้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรอง ( Approved factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ ( SICOM) เพราะวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน Approved factory list ของ SICOM โดยมีกระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและการคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าในตลาด

"ด้านการทำธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้อย่างที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ ( Continuous auto matching) จะพิจารณาจากคำสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ทำเรือส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ทำให้เกิดการซื้อ - ขายยางใน

ระบบอย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30 วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็น ที่เรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่าตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบสินค้าจริง 100 เปอร์เซ็นต์"นายสุธี กล่าว

ประธานคณะทำงานฯ เผยข้อมูลหลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM เป็นวันแรกว่า หลังจากเปิดตลาดวันแรก ผู้ซื้อขายบางส่วนมากจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในตลาดเป็นหลัก ใน วันนี้มีบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์ ( SICOM) แล้ว ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท พีโรท์รับเบอร์ จำกัด บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ MetalcoCo,Ltd. Oriental Rubber Products Co,Ltd และ บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาด RRM นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่ สนใจเข้ามาขายยางในตลาด RRM อีกจำนวน 4 ราย ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำ สวนธารน้ำทิพย์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โดยทั้ง 4 ราย เป็น สถาบันเกษตรกรชั้นนำของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก กยท.แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอ รับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขายเพิ่มเติมจากสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ขายยางใน ตลาด RRMต่อไปได้

สำหรับ กยท. มีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราพระราชัฐ โดยมุ่งส่งเสริม ให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMPซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถนำยางที่ผ่าน มาตรฐานนี้ มาขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นความช่วยเหลือตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากถึง เกษตรกรให้ผลิตยางให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำยางเข้ามาขายในตลาดนี้ได้ในอนาคต

"กยท. มั่นใจว่าการซื้อขายผ่านระบบตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสใน การหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนา ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP สามารถขาย ผ่านระบบ RRMให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง" นายสุธี กล่าวเพิ่มเติม



ปีที่: 67 ฉบับที่: 21437

วันที่: ศุกร์ 30 กันยายน 2559

Section: First Section/-

หน้า: 19(ล่างขวา)

## ข่าวสั้น ทันโลก

● **ชาวสวนยางตามจีคดี** : ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าวันที่ 28 ก.ย. นายเรืองวิสิทธิ์ ค็อนันท์ ทนายความ พร้อมตัวแทนชาวเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคอีสานกว่า 10 ราย เข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทวงถามความคืบหน้ากรณีถูกบริษัทศรีตรังเอโกรอินดิสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ฉ้อโกงค่ายางพารา นายเรืองวิสิทธิ์กล่าวว่า ราวปี 56 เกษตรกรชาวสวนยางในภาคอีสานหลายหมื่นรายเป็นสมาชิกสหกรณ์ นำน้ำยางพาราไปขายให้บริษัทศรีตรังและบริษัทรับเบอร์แลนด์ ต่อมาต้นปี 57 ทั้ง 2 บริษัทค้างชำระมาเรื่อย มูลค่าความเสียหายประมาณ 289 ล้านบาท เข้าแจ้งดำเนินคดีตั้งแต่เดือน เม.ย.57 คดีนี้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนไป 2 ชุด และยังไม่มีการส่งสำนวนให้อัยการเลย ไม่รู้ติดขัดตรงไหน.



ปีที่: 14 ฉบับที่: 4984

วันที่: พุธที่ 29 กันยายน 2559

Section: เศรษฐกิจมหภาค/ในประเทศ-ภูมิภาค

หน้า: B11(ล่างซ้าย)



เดินทั่วไทย

## ร้องคดีโกงเงินชาวสวน 3 ปีคดีไม่คืบ

ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคตะวันออก  
เจียงเหนือกว่า 10 ราย เข้ายื่นหนังสือถึงพ.ต.อ.ไพสิฐ  
วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อ  
สอบถามความคืบหน้า กรณีร้องเรียนเรื่องถูกฉ้อโกงจาก  
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี และบริษัท รับเบอร์แลนด์  
โปรดักส์ ตั้งแต่ปี 2557 มูลค่าความเสียหายกว่า 360 บาท  
แต่คดีกลับยังไม่มีความคืบหน้า

# แนวหน้า

ปีที่: 37 ฉบับที่: 12946

วันที่: ศุกร์ 30 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(ล่างซ้าย)



## เกษียณอายุ

วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการครู คนที่มีอายุครบ 60 ปี จะต้องเกษียณอายุ พุดง่าย ๆ คือ ต้องออกจากงาน เพราะเขาพิจารณาว่า อายุมากแล้ว ทำงานผู้คนที่ขี้หนุ่มๆ สาวๆ ไม่ได้ ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง อาจจะเสียหายกับงานที่ทำอยู่จึงสมควรจะได้พักผ่อน ไม่ต้องทำงาน

แต่ในปัจจุบัน คนอายุ 60-70 ปี ยังกระฉับกระเฉง ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว แถมมีประสบการณ์มากมาย จนคนหนุ่มๆ สาวๆ ทำงานสู้ไม่ได้ก็มีอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นผู้ที่เกษียณอายุราชการ ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทนั้น บริษัทนี้ องค์กรนั้น องค์กรนี้ อยู่เสมอๆ ยิ่งคนที่มีความรู้ความสามารถสูงๆ ระดับอธิบดี หรือปลัดกระทรวง นั่งอยู่เฉยๆ ก็มีคนมาเชิญไปเป็นที่ปรึกษา ด้วยเงินเดือนที่อาจจะมากกว่าตอนที่ยังทำงานอยู่ในตำแหน่งเสียด้วยซ้ำ

บริษัทที่มาเชิญไปเป็นที่ปรึกษา ก็มีหลายแบบ แบบหนึ่ง ต้องการที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ ไปช่วยงาน อีกแบบหนึ่งต้องการความมีชื่อเสียง หรือบารมี ไปช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ถ้าเป็นสมัยก่อนที่นักการเมืองเฟื่องฟู ก็อาจจะมียี่ห้อแบบหนึ่ง แบบที่ถูกบังคับให้จ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกของตนก็มีใครถูกจ้างด้วยวัตถุประสงค์แบบนี้เหมือนกัน

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559 นี้ มีข้าราชการระดับอธิบดี และรองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษียณอายุราชการถึง 13 คน แต่ละคนที่ได้รู้จักและติดตามข่าวคราวทางสื่อต่างๆ เห็นท่านยังทำงานกันอย่างข้มแข็ง แบบคนไฟแรง ไม่เหมือนคนที่เกษียณอายุแต่อย่างใด

หลายท่านน่าจะไปเป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรี หลายท่านน่าจะไปเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ยังได้ แต่หลายท่านบอก “ตรุษสงกรานต์แล้ว ไม่ต้องมาทำงานหาเงิน หามก้าแบบไม่มีเวลาพัก ทำแต่รายงานๆ จนจะกินรายงานแทนข้าวอยู่แล้ว” ก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละท่าน...เอาที่สบายใจก็แล้วกัน

ข้อนานี้ต้องขอแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คนใหม่ สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล ที่เป็นลูกหม้อของกรมนี้ หลังจากที่มิข่าว่ามีรองอธิบดี



จริยา สุทธิไชยา สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล

กรมชลประทานเป็นแคนดิเดตกคนสำคัญ สร้างความกังวลให้ทุกใหญ่ แต่สุดท้าย ก็ได้รับความไว้วางใจให้แก้อธิบดีหนึ่งจนได้ แต่อธิบดีใหม่ต้องไปหา รองอธิบดีใหม่มาอีก 2 คน เพราะรองอธิบดีอีกท่านหนึ่งเกษียณอายุวันนี้

สำหรับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นไปตามคาด จริยา สุทธิไชยา รอง

เลขาธิการฯ ขึ้นเป็นเลขาธิการฯ เพราะเป็นผู้หาญกล้าสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่คนเดียว หลังจากที่สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการฯ โบกมือลาไปเป็นรองปลัดกระทรวง สบายใจกว่า

พร้อมกันนั้นก็ยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี๊ายแดง 9 ท่าน ประกอบด้วย คนิต ลิขิตวิทย์วาทิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เขียนเขียนโลกล้ม ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีกรมชลประทาน ที่ในตอนแรกแว่วว่า จะไปเม็ชดรองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล ขึ้นเป็นอธิบดี โภกาส ทองยงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปริญญา เพ็งสมบัติ และ เสนอ ชูจันทร์ 2 รองอธิบดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดิเรก ดนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สุวรรณ บูรพาพรสวรรค์ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จูอะดี พงษ์กัมณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และ ประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้ง 9 ท่านนี้ ขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจราชการฯ คราวนี้แทบจะเรียกได้ว่า “ยกแผง” เลยกทีเดียว

ขณะเดียวกัน ทั้ง 8 หน่วยงานนี้ก็ต้องกันหารองอธิบดีใหม่ขึ้นมาแทนคนเก่า นอกจากกรมฝนหลวงฯ ที่ต้องหารองอธิบดีใหม่ 2 ท่าน ก็ยังมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมการข้าว ที่ต้องหารองอธิบดีใหม่ 2 ท่านเช่นกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาแทน 2 ท่านที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ ส่วนกรมการข้าวแทน 2 ท่านที่เกษียณอายุราชการ

การเกษียณอายุ ก็คืออย่างนี้เอง คีตรงที่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องก้าวขึ้นมาแทน.....

แว่นขยาย

## ดีสโตนฉลองครบรอบ 40 ปี พร้อมเผยแพร่แผนธุรกิจในอนาคต

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ดีสโตน

กลุ่มบริษัท ดีสโตน จัดงานเลี้ยงครบรอบ 40 ปี กลุ่มบริษัท ดีสโตน ขึ้นพร้อมเผยแพร่แผนธุรกิจที่เน้นการลงทุน และการต่อยอดทางธุรกิจมั่นใจ ยึดครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20 %

ตลาดยางล้อในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากไทยถือเป็นฐานการผลิตของยางหลายยี่ห้อซึ่งมีการทำตลาดสร้างแบรนด์กันอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มบริษัท ดีสโตน ผู้ผลิตและจำหน่ายยางแบรนด์ดีสโตน แบริดค์คนไทยแท้ก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้มานานถึง 40 ปี ด้วยการมุ่งเน้นผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็ยางรถยนต์โดยสารเรเดียล ยางเพื่อการเกษตร ยางสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางจักรยาน ฯลฯ รวมแล้วมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอจนสามารถผลิตยางรถยนต์เรเดียลฝีมือคนไทย และเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์เรเดียลรายแรกของไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลก โดยมียอดการจำหน่ายกว่า 10 ล้านเส้นต่อปีในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ด้วยสัดส่วนการจัดจำหน่ายในประเทศ 40% ส่งออก 60%

จากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำด้านยานยนต์แห่งหนึ่งของโลก กลุ่มบริษัท ดีสโตน จึงมุ่งมั่นพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตมาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดงานฉลองความสำเร็จการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 40 ปี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ขึ้นซึ่งคุณเกริก วงศาโรยานิช กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดีสโตน กล่าวว่า "บริษัทมีศักยภาพพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ทางธุรกิจ ความเข้าใจตลาด การลงทุนด้านเทคโนโลยี ในการจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางล้อใหม่ๆ ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคได้มากขึ้นภายใต้แนวคิด ความสำนึกในเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำสูตรยาง ที่เรียกกันในวงการว่า ซิลิกาคอมปาวด์ มาใช้จะทำให้ยางที่ผลิตออกมาจะสามารถลดเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงได้มากขึ้น รวมถึงเรื่องเสียง นอกจากนี้ดีสโตน เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมาโดยตลอดจึงมีแผนเพิ่มการลงทุนในการสร้างสนามทดสอบยาง ที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นและจะเป็นสนามทดสอบยางของคนไทยรายแรก โดยเป็นโครงการระยะยาวในการเพิ่มพูนศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด "

"เราใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบที่ตอบโจทย์ของลูกค้า การวิจัยและพัฒนา สู่ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ยางดีสโตน ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตยางรถยนต์ที่ล้ำสมัย การเลือกสรรวัตถุดิบยางธรรมชาติ เครื่องจักร และวัสดุคุณภาพจากทุกมุมโลก ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ กระบวนการตรวจสอบในทุกขั้นตอน การทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเชื่อมั่นได้ในมาตรฐานคุณภาพของยางที่เราผลิตออกมา" คุณเกริกกล่าว

จุดมุ่งหมายของการจัดงานครั้งนี้ คุณเกริกกล่าวว่า เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบ **ยางพารา** ของคนไทยที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกในการแปรรูปมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก **ยางพารา** มากเป็นอันดับสองของโลกรองจากอินโดนีเซีย และมีเกษตรกรชาวสวน **ยางพารา** ประมาณ 6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต **ยางพารา** รวม 4.47 ล้านตัน จากพื้นที่กรีดยางทั้งหมด 18.84 ล้านไร่ โดยส่งออกในรูปของยางแปรรูปขั้นต้น 3.74 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 170,419 ล้านบาท และใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายในประเทศ 6 แสนตัน



วันที่ 30 กันยายน 2559

หัวข้อข่าว : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 แจง  
ผลการศึกษาศึกษาการผลิตการตลาดสับปะรดภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ

### สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 แจงผลการศึกษาศึกษาการผลิตการตลาดสับปะรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 ก.ย. 2559

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาศึกษาการผลิตการตลาดสับปะรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตและการตลาด สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้เกษตรกรใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนผลิตสับปะรด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการผลิตการตลาดสับปะรดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 84 ราย และผู้ประกอบการจำนวน 15 ราย ผลการศึกษาพบว่า เนื้อที่ปลูกสับปะรดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด ปี 2558 รวม 416 ไร่ แบ่งเป็นปลูกแบบแปลงเดี่ยว จำนวน 358.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 และปลูกแซมสวนยางพารา จำนวน 57.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกปลูกพันธุ์สายน้ำผึ้ง ร้อยละ 76 ปัตตาเวีย ร้อยละ 14 สายพันธุ์อื่นๆ ร้อยละ 10 โดยนิยมใช้หน่อในการเพาะปลูก

สำหรับต้นทุนการผลิตสับปะรด พบว่า มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 13,314.07 บาทต่อไร่ ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 5,639.90 กิโลกรัมต่อไร่ หากคิดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พบว่า ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2.36 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนผันแปร 2.18 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนคงที่ 1,037.63 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 9.13 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ย 51,492.32 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 38,178.25 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 3.87

ด้านวิธีการตลาด พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายให้พ่อค้าผู้รวบรวมผลผลิต (ร้อยละ 54) รองลงมาคือ ตัวแทนบริษัทหรือโรงงาน (ร้อยละ 22) พ่อค้าต่างถิ่น (ร้อยละ 20) และเกษตรกรเก็บไว้ขายเองที่ตลาด (ร้อยละ 4) ทั้งนี้ พ่อค้าผู้รวบรวมผลผลิตและพ่อค้าต่างถิ่น จะขายต่อให้กับพ่อค้าปลีกและนำออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค (บริโภคผลสด) คิดเป็นร้อยละ 78 และตัวแทนบริษัท/โรงงานขายให้โรงงานแปรรูป เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 22



ทั้งนี้ จากการศึกษา สศท.3 ค้นพบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ สับปะรดเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาและปรับปรุงสายพันธุ์สับปะรดให้มีลักษณะเด่น โดยเฉพาะ สับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์พื้นเมือง (ไร่ม่วง) ของจังหวัดเลย เนื่องจากเกษตรกรหันมาให้ความสนใจปลูกเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่มากขึ้นตามการขยายพื้นที่ อีกทั้งควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำ เช่น ระบบน้ำหยด ระบบสปริงเกอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับดอกและผลผลิตให้ออกนอกฤดู จะทำให้เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ลดความเสี่ยงเรื่องตลาด และความเสี่ยงจากสภาพอากาศภัยแล้ง ท่านที่สนใจผลการศึกษา สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 โทร. 042 292 557-8 หรือ zone3@oae.go.th

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ



วันที่ 29 กันยายน 2559

หัวข้อข่าว : อุตุฯพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
สภาพอากาศสภาพของวันที่29กันยายน 2559

## อุตุฯพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศสภาพของวันที่29กันยายน 2559

29 ก.ย. 2559

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุฯพยากรณ์อากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ไม้ผล ฝนตกต่อเนื่อง อากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรระวังโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบ และหนอนชอนใบ ยางพารา ฝนที่ตกติดต่อกัน ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค ใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู เป็นต้น

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันที่ 29 กันยายน 2559

หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี  
ยางเข้าประมุลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่  
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมุลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

29 ก.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมุลประจำวันวันที่ 29 กันยายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.19 บาท ปรับลดลง 0.15 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.39 บาท ปรับลดลง 0.45 บาท ยางท้องถัน กิโลกรัมละ 49.50 บาท ปรับลดลง 0.05 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 53.63 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.36 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 52.80 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.23 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.17 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.89 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 47.89 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 117,400 กิโลกรัม น้ำยางสด 48.40 บาทต่อกิโลกรัม คงที่

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังจากที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) มีมติปรับลดการผลิตน้ำมันและค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 56.07 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.74 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.14 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.76 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.72 บาทต่อกิโลกรัม

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช